

ปริญ เตชะมวลไววิทย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ช่วงนี้ ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากเรื่องร้องเรียน และผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เทรนด์ตอนนี้เป็นการชวนลงทุนเหรียญดิจิทัลหรือไอซีโอต่าง ๆ เพราะคนเห็นเป็นเรื่องใหม่ และอาจเห็นเป็นจังหวะที่ ก.ล.ต. มีเรื่องราวอัปเดตระหว่างเตรียมให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล

การชักชวนมีหลากหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่จะโฆษณาผ่านออนไลน์ มีเว็บไซต์ หรือมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก ยูทูบ โฆษณามีเดีย รวมถึงจัดงานเลี้ยงก็มี ซึ่งก็ปรากฏว่ามีคนหลงเชื่อและไปเข้าร่วมจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ห่วง และต้องออกมาเตือนทางช่องทางต่าง ๆ

ที่อยากเน้นให้ระวังมาก คือพวกมีโฆษณาที่หลอกวงโดยอ้างว่าเป็นการลงทุนในคอยน์หรือคริปโทเคอร์เรนซีต่าง ๆ อ้างว่าลงทุนแล้วร่ำรวย ให้ผลตอบแทนสูง และจะยิ่งสูงถ้าเราสามารถชวนคนมาเพิ่มอีก กรณีแบบนี้จริง ๆ แล้วไม่ได้มีคอยน์หรือมีเทคโนโลยีอะไรรองรับ เพราะเป็นแชร์ลูกโซ่ล้วน ๆ แค่ทำหน้าที่เว็บขึ้นมาให้น่าเชื่อถือ และกระหน่ำด้วยการโฆษณาชวนเชื่อแบบปากต่อปากหรือจัดงานสัมมนาเลี้ยงใหญ่โต ช่วงแรกมักมีการจ่ายผลตอบแทนจริง คนเลยหลงเชื่อ แท้จริงแล้วเงินที่เขาจ่ายมาอาจเป็นเงินเราเองที่โอนไปให้เขา และบางรายอาจอ้างว่ามีการทำหรือได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับในต่างประเทศแล้วเข้าไปอีก บางกรณีก็เปลี่ยนมุกมาเป็นการออกไอซีโอคอยน์ใหม่ให้เอาไปแลกคอยน์เวอร์ชันเดิม ประโคมข่าวใหญ่โตทั่วโลก โดยในเอกสารให้ข้อมูล (ไวท์เปเปอร์) ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเต็มที่ แม้กระทั่งรายชื่อทีมที่ทำ แคมป์ที่ผ่านมาในหลายประเทศได้เตือนหรือการออกข่าวอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องหลอกวง และมีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้อง กรณีทำนองนี้หากท่านถูกชวนหรือเห็นคนใกล้ตัวถูกชวนก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันให้หนัก ๆ เลยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลัง

เรื่องไอซีโอ บางรายอาจมีแผนระดมทุนเพื่อไปทำธุรกิจจริง แต่ไม่ทราบว่าจะต้องมาขออนุญาต ก.ล.ต. ก่อนตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล เรื่องนี้ก็ต้องย้ำแบบขีดเส้นใต้เลยว่า ขณะนี้ ก.ล.ต. ยังไม่ได้อนุมัติไอซีโอให้กับใครเลยนะครับ เพราะกฎหมายระบุว่า จะระดมทุนได้ต้องผ่านการคัดกรองจากไอซีโอพอร์ทัลที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ก่อน จึงจะนำโครงการมาขออนุญาต ก.ล.ต. ได้ ดังนั้น ผู้ที่หลงเชื่อและลงทุนไปกับไอซีโอที่ยังไม่ได้ผ่านการอนุญาต ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่งอย่างที่กล่าวข้างต้น หาก ก.ล.ต. ตรวจสอบพบก็จะต้องสั่งไอซีโอนั้นให้ยุติการดำเนินการก่อน และคนที่ทำก็จะเข้าข่ายมีโทษตามกฎหมายอีกด้วย

นอกจากนี้ พบกรณีที่มีคนที่ออกมาประกาศตัวว่าจะทำธุรกิจตัวกลางเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นผู้ขาย หรือจะให้บริการรับซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีต่าง ๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องจากกระทรวงการคลังก่อนนะครับ ผู้ที่จะประกอบธุรกิจได้ ในตอนนี้จะมีเพียงเฉพาะไม่กี่รายที่ปรากฏชื่ออยู่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เท่านั้น ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจอยู่ตั้งแต่ก่อนกฎหมายจะมีผลใช้บังคับ และได้ยื่นขอใบอนุญาตแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติอยู่ หากดูแล้วมีคุณสมบัติครบก็จะเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้ออกใบอนุญาต ดังนั้น หากคุณผู้อ่านสนใจจะลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลตอนนี้ ขอแนะนำให้ทำกับผู้ประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต. เท่านั้น สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกิจนี้แต่เป็นรายใหม่ ก็ต้องศึกษาเกณฑ์และมายื่นขอใบอนุญาตก่อนนะครับ จุ๋ ๆ จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เสมือนว่าทำธุรกิจได้แล้ว อันนี้คงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายได้ง่าย ๆ นะครับ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีรวมอยู่ไว้ในเว็บไซต์ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th/digitalasset ดังนั้น ใครสนใจในเรื่องนี้ขอให้เข้าไปดูรายละเอียดได้ และในอนาคตหากมีการให้ความเห็นชอบไอซีโอพอร์ทัล อนุมัติไอซีโอ หรือออกใบอนุญาตผู้ประกอบการ ก็จะไปเปิดเผยไว้พร้อมกันบนหน้าเว็บนั้นด้วยครับ

ผมขอย้ำว่า การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง การกำกับดูแลเน้นการป้องกันการหลอกลวงเป็นหลัก ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จหรือผลตอบแทนได้ ดังนั้น ถึงแม้จะผ่านกระบวนการพิจารณาของ ก.ล.ต. ในด้านต่าง ๆ ก็ยังคงมีความเสี่ยงอีกหลายด้าน ดังนั้น จึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับ ผู้ที่จะลงทุนต้องเป็นคนที่เข้าใจเทคโนโลยี อ่านไวท์เปเปอร์แล้วเข้าใจ และที่สำคัญต้องรู้ว่าเราไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ใด ๆ โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในลักษณะสัญญา ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและแน่ใจว่า สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ก่อนตัดสินใจลงทุน

หากคุณผู้อ่านถูกชักชวน หรือเห็นกรณีที่น่าสงสัย จากช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย ขอให้แจ้งที่ SEC Help Center โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบต่อไปครับ
